

Dมั่นใจเทรดmai3เม.ย.นี้ นักลงทุนตอบรับดีเหนือจอง

“เดนทัล คอร์ปอเรชั่น” มั่นใจลงสนามเทรดในตลาดหลักทรัพย์ mai วันแรก 3 เม.ย.60 นี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ชูจุดแข็ง “รายได้-กำไร” เติบโตแข็งแกร่ง แผนขยายธุรกิจจัดจิปตลาดชาวต่างชาติ-ลูกค้าชาวไทย ที่มีรายได้สูง

นางศิริพร เหล่ารัตนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มาตรฐานการรักษาในระดับสากลอันดับหนึ่งของไทย เปิดเผยว่า การเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจบริการของ D ในวันที่ 3 เมษายน 2560 มีความมั่นใจ จะได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม

ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (โรดโชว์) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รวมถึงจากการเปิดจองหุ้น IPO ของ D ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม, 24 มีนาคม และ 27 มีนาคม 2560 พบว่า นักลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดีและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นที่บริษัทฯเสนอขายเป็นจำนวนมาก เพราะมีความมั่นใจในพื้นฐาน



ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกูล

ธุรกิจที่แข็งแกร่ง และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการขยายธุรกิจที่ชัดเจน มีจุดเด่นและแตกต่างอย่างสูง เมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

โดย D เป็นหุ้นไอพีไอรุ่นใหม่ที่มีความน่าสนใจมากอีกหนึ่งหลักทรัพย์ เพราะมีพื้นฐานธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง มีจุดเด่นที่ชัดเจน คือให้บริการทางทันตกรรมที่ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่

ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการรักษาในระดับสากล จนสามารถเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ทันตกรรมรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพจาก Joint Commission International (JCI) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนี้ถือเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจ ได้รับความเชื่อมั่นอย่างสูงจากผู้เข้ารับบริการทั้งชาวต่างชาติ และชาวไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง

“ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน D เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก D จะสามารถยื่นเหนือราคาจองซื้อที่ 6 บาทได้” นางศิริพร กล่าว

ด้าน ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร D กล่าวว่า มั่นใจการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 3 เม.ย.60 จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม เพราะจากการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน แกนนำการจัดจำหน่ายและผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้น ตั้งแต่การให้ข้อมูลจนถึงการจองซื้อที่ผ่านมา ทำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ D ซึ่งหลังจากนี้ D จะมุ่งมั่นทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต ■